



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

เรื่อง แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้ การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และ ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้วนั้น เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มมีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มจึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและ ดำเนินการให้สอดคล้องกับ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสุริยา ตาสวรรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม



แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ได้จัดทำแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ต่อจนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศ ราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมุ่งเน้น การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรมเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งจากภายในให้คุณธรรมนำ การพัฒนาทำให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นสังคม แห่งคุณธรรม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม จึงได้จัดทำแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น

เพื่อเป็นการแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างมีธรรมาภิบาลเกิดความโปร่งใส มีความ รับผิดชอบต่อสังคม มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของ ศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

หลักการและเหตุผล

๑. เหตุผลความจำเป็น

สังคมไทยเจริญรุ่งเรืองมาได้ทุกวันนี้ เพราะประเทศไทยมีสามสถาบันหลักของชาติคือมีชาติเป็นดินแดนที่อยู่อาศัยเป็นเกียรติภูมิของไทย มีศาสนาที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี และมีพระมหากษัตริย์พระองค์ผู้ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร สามสถาบันหลักนี้ จึงมีคุณูปการต่อชาวไทยอย่างยิ่ง โดยเป็นเสาหลักสำคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้เกิดความรักความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชาติ บ้านเมืองเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็น ชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

ชาติบ้านเมืองจึงเป็นสมบัติของเราทุกคนที่จะต้องปกป้องรักษาและพัฒนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทย ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ ที่ได้อัญเชิญมา ดังนี้

“...ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศ นั้นมิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำ ร่วมกันไป โดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน...”

ดังนั้น คนไทยทุกคน จึงควรรักชาติ รักศาสนา และจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยใจอันบริสุทธิ์ โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณ และร่วมกันธำรงรักษาชาติ ด้วยการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรม ให้มีการพัฒนาที่สมดุลภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อันเป็นนโยบายสำคัญของ รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาที่ สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ โดยส่งเสริมให้นำศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามี บทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสร้างค่านิยม จิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชน เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่นคง เข้มแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการให้สร้างพลังการทำงานดีเพื่อชาติและประชาชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน รวมทั้งมุ่งหวังที่จะเห็นสามสถาบันหลักของชาติมีความเข้มแข็ง เป็นฐานรากเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์และมั่นคงอย่างยั่งยืน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิด“แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)” ขึ้น เพื่อสนอง นโยบายรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไปให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

นอกจากนี้ เพื่อต้องการแก้ปัญหาความเสื่อมถอยของคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลคือโมเดลประเทศไทย ๔.๐ จึงต้องวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว ด้วยการส่งเสริมให้คนชุมชนและสังคม มีคุณธรรมซึ่งเป็นการสร้างการเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้คนไทยเป็นคนมีคุณภาพและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป เนื่องจากขณะนี้เห็นว่าสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ส่วนหนึ่งมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไร้พรมแดน ก่อให้เกิดการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านค่านิยม พฤติกรรม และระบบคุณค่าของคนในสังคมปรากฏการณ์ในเชิงลบ ที่สังคมไทยกำลังเผชิญอย่างเด่นชัด คือ ความแปลกแยกขัดแย้ง ทางความคิดของคนในสังคม ความผูกพันในครอบครัวลดลงเยาวชน ปฏิเสธวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง รวมทั้งการเกิดวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยทำให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมและระบบคุณค่าที่ดั่งงามของสังคมไทย เริ่มเสื่อมถอยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในด้านการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี นอกจากนี้ สื่อสารมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากขาดความเข้มงวดทาง จรรยาบรรณในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงลบ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมพฤติกรรม ที่เน้นวัตถุนิยมบริโภคนิยมมากขึ้นและขาดจิตสำนึกสาธารณะโดยให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ทำให้คุณธรรมและ จริยธรรมของคนไทยลดลง นำไปสู่ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาการหย่าร้างภายในครอบครัว ปัญหาความขัดแย้ง แยกแยกทางสังคม ปัญหาลวงละเมิดทางเพศ รวมทั้งปัญหายาเสพติดและ อาชญากรรม ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัฒนธรรมต่างชาติได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย เกิดการซึมซับแนวคิดและกระแสนิยมเข้าไปในวิถีชีวิตทำให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นมากมาย ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ตกเป็นเหยื่อบริโภคนิยมโดยขาดความยั้งคิด เป็นวิกฤตคุณธรรมที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาระดับนี้ ประกอบกับในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมหลายหน่วยงาน โดยที่ยังไม่มี การกำหนดทิศทางหรือบูรณาการแผนหรือแนวทางให้เป็นเอกภาพเดียวกัน รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการประสานภารกิจดังกล่าวในภาพรวมของประเทศ การมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) นี้ จะทำให้มีหน่วยงานที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างชัดเจน และมีการบูรณาการและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

เพื่อเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ โดยทุกภาคส่วนสามารถ นำไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม ในองค์กร ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม อันจะส่งผลต่อ ความเจริญของสังคมและ ประเทศชาติ ให้ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ให้ประชาชนมีค้ำจุนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อนำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ลงสู่การปฏิบัติใน พื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม จึงได้จัดทำแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ต่อไป

การวิเคราะห์สถานะและปัจจัยแวดล้อม เมื่อวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มอาจวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ในการขับเคลื่อนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องมือ SWOT สรุปได้ว่า

จุดแข็ง	จุดอ่อน
<ul style="list-style-type: none">- มีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งครอบคลุมโดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ องค์กรทางศาสนาในพื้นที่ ที่จะสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ- บุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อมที่จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน- องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา มีความพร้อมในการสร้างและพัฒนาวิทยากรเพื่อให้ความรู้ด้านคุณธรรม และ จริยธรรมแก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะเข้ารับการอบรม- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม มีทรัพยากรทางศาสนาที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และชี้แนะแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน- กระแสของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับคุณธรรม และจริยธรรมเพิ่มขึ้น	<ul style="list-style-type: none">- นโยบายและทิศทางในการพัฒนาคนด้านคุณธรรม จริยธรรม ขาดความชัดเจน และไม่ต่อเนื่อง- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ องค์กรทางศาสนาขาดงบประมาณในการจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด- ปัญหายาเสพติด การสื่อสารทางเทคโนโลยีสถาบันครอบครัว พฤติกรรมการเรียนแบบ ทำให้สังคมเสื่อมคุณธรรมในการดำเนินชีวิต- การทุจริต คอรัปชั่น เริ่มมีอย่างแพร่หลายในทุกระดับ และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น- สถานการณ์ทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อยู่ในระยะชะลอตัวได้ส่งผลให้ประชาชนละเลยในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะส่งผล กระทบต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม- ภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อการดำรงชีพของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ องค์กรภาคประชาชนที่มีเงินทุนหมุนเวียน เช่น กองทุนต่าง ๆ เอื้อต่อการการประพัตติมิชอบได้ง่าย- ค่านิยมที่ยกย่องคนที่มีฐานะดี โดยไม่ได้สนใจคุณลักษณะในเรื่องคุณธรรม ทำให้สังคมมีแนวความคิดที่เบี่ยงเบนไปจากคุณธรรมที่พึงประสงค์

โอกาส	ข้อจำกัด
<p>- การมีแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สามารถนำมาใช้ เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มได้</p> <p>- หน่วยภาครัฐในระดับชาติ ให้การสนับสนุนการเสริมสร้าง คุณธรรมให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ประชาชน</p> <p>- การสื่อสารในปัจจุบัน มีความทันสมัย สะดวก และ รวดเร็ว สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรม ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง สามารถเป็นปัจจัย ขับเคลื่อนทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนใน สังคม ได้เป็นอย่างดี</p>	<p>- กระแสบริโภคนิยม และการโฆษณาชวนเชื่อ กำลังเป็น กระแสที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมของคนในสังคมไทย</p> <p>- ปัญหาราคาพืชผลผลิตตกต่ำ และปัญหาความ ยากจน ส่งผลกระทบต่อการให้ความสำคัญกับเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทย อยู่ในระดับท้ายสุดของการพัฒนา</p> <p>- กระแสการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่ สังคมไทยทางสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ตทำให้ รากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทยได้รับผลกระทบถูกลด คุณค่าลง โดยเฉพาะในระดับเยาวชน</p> <p>- ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันส่งผลให้การพัฒนาประเทศใน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเบี่ยงเบนไปจากความเป็น ถูกต้องดีงามทางด้านศีลธรรม เช่น นักการเมืองหรือ ข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชัน หากยังทำประโยชน์กับ สังคมและประชาชนก็ยังพอยอมรับได้ไม่ถือว่าเสียหาย อะไร เป็นต้น</p>

วิสัยทัศน์

“คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ”

ยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลากองทัพสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลากองทัพสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดของสังคมไทยในห้วงเวลาที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิง นโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกำหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขึ้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขึ้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขึ้นตัดสินใจ นโยบาย (Policy Decision) ขึ้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขึ้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขึ้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไก และกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาส การทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การปฏิรูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการ ต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดำเนินการโดยการ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดี และลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนาโลกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้ การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดำเนินการอย่าง รวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำ การทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราการลดลงได้ในที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสำรวจ ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย ภายใต้กรอบ การดำเนินการของ สำนักงาน ป.ป.ช.ที่มีสาระสำคัญ ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ กำหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายในด้วยการปลูกและปลูกจิตสำนึกและ มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การคำนึงถึงประโยชน์สุขของ ประชาชน ในท้องถิ่น ซึ่งได้นำกลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คุณธรรมและ ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม”

ส่วนที่ ๒ กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความสำคัญกับการ ดำเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการประกอบด้วย ๔ มิติ ได้แก่

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

มิตินี้ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย

- ๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
- ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
- ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

- ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ประจักษ์

- ๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

มิตินี้ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย

- ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
- ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับ และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
- ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มิตินี้ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

- ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

- ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ

ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้

- ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

- ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน

การทุจริต

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อประยุกต์เป็นแนวทางในการ ดำเนินการตามพันธกิจโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ใช้เป็น แนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ต่อไป

**แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

เป้าหมาย “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ

มาตรการ	แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ตามแผนฯ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	๑. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองและ ฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหล่ม	๑.๑.๑ โครงการฝึกอบรม	จำนวนหลักสูตร/ กิจกรรม	๑ (หลักสูตร/ กิจกรรม)	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖
		๑.๑.๒ การประกาศใช้ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	จำนวนหลักสูตร/ กิจกรรม	๑ (หลักสูตร/ กิจกรรม)	สำนักปลัด	
		๑.๑.๓ โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ ๗๕	สำนักปลัด	
๒. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น		๑.๒.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต	จำนวนครั้ง ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	๑ (หลักสูตร/ กิจกรรม)	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖
		๑.๒.๒ โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ	๑ ครั้ง	ทุกส่วน ราชการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต”

- เป้าหมาย ๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
๒. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ	แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ตามแผนฯ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๒. ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต	๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร	๒.๑.๑ ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย ๑ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖
	๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	๒.๒.๑ จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ	จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกโครงการ	กองคลัง	
	๒.๓ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์	๒.๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการคัดเลือกและให้รางวัล	๒ ครั้ง	ทุกส่วนราชการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน”

เป้าหมาย

๑. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒. มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
๓. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต

มาตรการ	แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ตามแผนฯ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๓. สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย	๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวก สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหล่มได้ทุกชั้นตอน	๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูล ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ คำนวณราคากลาง รายงานผล การปฏิบัติงานที่ อปท.ต้อง เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	จำนวนช่องทาง ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จำนวนช่องทาง ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	๓ ช่องทาง ๓ ช่องทาง	ทุกส่วน ราชการ ทุกส่วน ราชการ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖

มาตรการ	แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ตามแผนฯ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๓. สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย (ต่อ)	๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับ และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน	๓.๒.๑ โครงการจัดเวทีประชุม ประชาคม ๓.๒.๒ กำหนดให้มีช่องทางใน การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - www.nonlom.go.th - หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๓๖๘๔๓๕ - ร้องเรียนด้วยตนเอง	ร้อยละของ จำนวนประชากร ที่ร่วมประชาคม จำนวนช่องทาง ในการรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์	ร้อยละ ๕ ของจำนวน ประชากร ๓ ช่องทาง	สำนักปลัด ทุกส่วน ราชการ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจ สอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
เป้าหมาย

๑. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. คดีการทุจริตและการกระทำทุจริตลดน้อยลง

มาตรการ	แนวทางการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ตามแผนฯ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๔. พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริต	๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานผล การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินกำหนด	๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงาน การจัดทำระบบควบคุมภายใน ให้ผู้กำกับดูแล ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมิน ระบบควบคุมภายในโดย ดำเนินการให้มีการจัดทำ แผนการปรับปรุงหรือบริหาร ความเสี่ยงและรายงานผล การติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ให้ผู้กำกับดูแล	การจัดทำแผน ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ๑ ครั้ง /ปี การจัดทำแผน ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ๑ ครั้ง /ปี	๑ ครั้ง ๑ ครั้ง	ทุกส่วน ราชการ ทุกส่วน ราชการ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖
	๔.๒ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต	๔.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการ ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้มีการบูรณา การ ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต	มีเครือข่ายร่วม ต่อต้านการทุจริต	๑ เครือข่าย	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖